

บรรณาธิการแถลง

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านวารสารพยาบาลทหารบก วารสารพยาบาลพยาบาลทหารบก ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 ออนไลน์ ISSN 1513-5217 (Print) และ ISSN 2985-1041(Online) ท่านสามารถปริ้นได้ทุกหน้า บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเข้มข้น และหลากหลายและได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลทหารบก จำนวนอย่างน้อย 3 ท่านต่อบทความ (doble blinded) วารสารพยาบาลทหารบก เป็นวารสารระดับชาติ ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)

บทความวิชาการ ได้แก่ การบริการสุขภาพทางไกล ทางเลือกใหม่สู่การส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในยุคโควิด การรับรู้ความรู้สึกผู้ป่วยในการทำ Panendoscopy : ความท้าทายในบทบาทของวิสัญญีพยาบาล ภาวะแทรกซ้อนจากการอักเสบของหลายระบบ หลังการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็ก การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ บูรณาการส่งเสริมศึกษาโดยโครงการเป็นฐานสู่ความเป็นเลิศของนักศึกษาพยาบาล กระทั่งกับความท้าทายในงานรับความรู้สึก การพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพด้วยการคิดเชิงออกแบบ การดูแลและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียววัยแรกเกิดถึงอายุ 1 ปี ระยะก่อนผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของหัวใจ สมรรถนะทางการพยาบาลของพยาบาลเด็กแนวใหม่หลังโควิด-19

บทความวิจัย ได้แก่ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในช่วงการระบาดระลอกสองของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ปัจจัยทำนายความปวดกับพฤติกรรมจัดการความปวดของผู้ป่วยวัยแรงงานที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลปกเกล้า จันทบุรี ผลของการให้คำปรึกษารอบครอบครัวต่อพฤติกรรมมารับประทานยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์ ปัจจัยทำนายอาการผิดปกติทางระบบประสาทระยะ 24 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะในผู้ป่วยเนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากของทหารบก จังหวัดอุดรธานี ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับการใช้สื่อเพลงสุขภาพและการฟ้องร้องของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ประสิทธิภาพของโปรแกรมพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มเสี่ยงสูง ปัจจัยทำนายความรู้ด้านสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของญาติผู้ดูแลในกรุงเทพมหานคร ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทหารกองประจำการ ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในครอบครัว ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ดูแลหลักในครอบครัวต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาพด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มติดบ้านในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร ผลของรูปแบบการนิเทศทางคลินิกต่อพฤติกรรมปฏิบัติกรพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุที่รักษาในโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ ประสบการณ์ของผู้บริหารการพยาบาลในการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ผลของการวางแผนจำหน่ายและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะหลังเฉียบพลัน ต่อความพึงพอใจในการบริการพยาบาล คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และความพึงพอใจในงานของพยาบาล การถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของสถาบันการศึกษาพยาบาลกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ การพัฒนาโปรแกรมอบรมสำหรับประชาชนในชุมชน : อาหารสุขภาพสำหรับถวายพระสงฆ์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศความปลอดภัย การสนับสนุนทางสังคม การให้ข้อมูลย้อนกลับกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ยารักษาการติดเชื้อฉวยโรคระยะแฝงด้วยสูตรไอโซไนอะซิดและไรแฟมพิซิน ระยะเวลา 3 เดือน ในผู้ป่วยเด็กที่มีประวัติสัมผัสวัณโรค การพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมการป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าในสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ผลของการออกกำลังกายโดยท่าเร็งตึงต่อความสามารถในการรู้คิดของผู้สูงอายุ อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ในหอผู้ป่วยพิเศษอาคารสมเด็จพระเทพรัตนฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : การศึกษาย้อนหลังแบบจับคู่ ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล แรงจูงใจ และทักษะการมีกิจกรรมทางกายผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การศึกษาสมรรถนะพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในหอผู้ป่วยออโรโธปิดิกส์ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยของผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม การประเมินความพร้อมในการทำงานของผู้ที่มารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา การพัฒนาแนวปฏิบัติกรพยาบาลสำหรับผู้ป่วยสมองบาดเจ็บกัลยกรรม โรงพยาบาลนครพนม การประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของนักศึกษาพยาบาล ผลของโปรแกรมลดระดับน้ำตาลในเลือดต่อความรู้ แรงจูงใจ และทักษะการเลือกอาหารในผู้ป่วยหญิงโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมป้องกันการโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โปรแกรมสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ปกครองเด็กวัยก่อนเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงด้วยการแพทย์แผนไทย การเสริมสร้างการกำกับอาารณีนของนักเรียนวัยรุ่นที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ด้วยการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่ทารกแรกเกิดป่วย ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อการทำหน้าที่ทางสังคมและภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยติดสารเสพติดแอมเฟตามีนที่มีโรคจิตเป็นโรคร่วม ในสถานบำบัดรักษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี การพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลสกลนคร การศึกษาเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 5 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะวิกฤตในทารกแรกเกิดที่มีภาวะหายใจลำบาก โรงพยาบาลสกลนคร การบริหารจัดการระบบบริการพยาบาลแบบทางไกลและระบบการดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากโรงพยาบาลสนามสู่โรงพยาบาลแม่ข่าย จังหวัดกาญจนบุรี การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก ผลของโปรแกรมการพยาบาลบนพื้นฐานของสติบำบัดต่อการครุ่นคิดและหน้าที่บริหารจัดการของสมองในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลทหารบก ขอขอบคุณท่านผู้อ่าน ผู้เขียนบทความ และท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่พิจารณาจากกรรมการบทความในแต่ละสาขาซึ่งมาจากหลากหลายสถาบันที่กรุณาช่วยให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทำให้มีผลงานที่มีคุณภาพ และช่วยกันพัฒนาวารสารไทยให้มีมาตรฐาน และวารสารพยาบาลทหารบกเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล การศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาวารสารไทยให้ยั่งยืน มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป

รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร.สายสมร เฉลยภิตติ
บรรณาธิการวารสารพยาบาลทหารบก